



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C5

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 <i>Từ 04/11 đến 08/11</i> Nguyễn Thị Tuyên	Tuần 2 <i>Từ 11/11 đến 15/11</i> Nguyễn Thị Yên	Tuần 3 <i>Từ 18/11 đến 22/11</i> Nguyễn Thị Tuyên	Tuần 4 <i>Từ 25/11 đến 29/11</i> Nguyễn Thị Yên	Mục tiêu thực hiện
Đón trẻ, thể dục sáng	* Đón trẻ - Cô đón trẻ từ tay phụ huynh ,quan tâm đến sức khỏe trẻ ,quan sát nhắc trẻ chào ông bà, bố mẹ và hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ , - Trao đổi với phụ huynh trước khi cho con đến trường phải vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ,đeo khẩu trang khi đi ngoài đường cho trẻ ghi vào sổ nhật ký nếu trẻ nào có biểu hiện bất thường. - Nhắc trẻ chào ông bà bố mẹ, chào cô giáo - Trẻ chơi theo ý thích tại các góc chơi..... * Thể dục sáng - Vũ điệu sôi động Twinkle little Star - Anh chị em-Trống cơm- Việt nam trong tôi (dụng cụ: vòng) Bài tập phát triển chung: - Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. - Hô hấp: Hít vào, thở ra. - Tập động tác tay: + Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực - Lưng, bụng, lườn: + Nghiêng người sang trái, sang phải - Chân: bật tại chỗ.				
Trò chuyện	* Trò chuyện - Trò chuyện về người thân trong gia đình, các đồ dùng trong gia đình bé có ... - Trẻ mang ảnh gia đình đến lớp, xem tranh ảnh về gia đình, ngôi nhà, xem hình ảnh về đồ dùng trong gia đình mình về đặc điểm nổi bật, công dụng của đồ dùng đồ.				MT49, MT62

		<ul style="list-style-type: none"> - Nhắc trẻ biết nói lời xin lỗi khi không may mắc lỗi với mọi người - Trò chuyện về ngày nhà giáo Việt Nam ngày 20-11, - Cho trẻ chơi ở các góc - Cho trẻ hát,đọc thơ,truyện trong chủ đề - Trò chuyện và nhận biết, phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng. <p>Trẻ kể được việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như thăm ông bà,đi chơi... (MT49)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho trẻ xem tranh,ảnh nét mặt,vui,buồn,sợ hãi ,tức giận qua nét mặt,giọng nói,qua tranh ảnh (MT62) 				
Hoạt động học	T2	Khám phá	Khám phá	Khám phá	Khám phá	
		Các thành viên trong gia đình bé (MT37)	Một số đồ dùng trong gia đình (Đồ dùng để ăn)	Ngày nhà giáo Việt nam 20/11 (MT41)	Đồ dùng sử dụng điện (MT16)	
	T3	Văn học	Văn học	Văn học	Văn học	<u>MT37,</u> <u>MT48,</u> <u>MT78,</u> <u>MT41,</u> <u>MT3,</u> <u>MT16</u>
		Truyện: Nhỏ củ cải	Truyện: Một bó hoa tươi thắm (MT48)	Thơ: Cô giáo của con TG Hà Quang	Thơ: Bà và cháu Tác giả Phan Thị Thọ	
	T4	Làm quen với toán	Âm nhạc	Làm quen với toán	Âm nhạc	
		Nhận biết to hơn,nhỏ hơn	Âm nhạc DH bài “Nhà của tôi” TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ	So sánh dài hơn - ngắn hơn của 2 đối tượng.	DH: Đồ dùng bé yêu TC Â N: Vòng tròn âm thanh	

	Hoạt động tạo hình	Hoạt động tạo hình	Hoạt động tạo hình	Steam	
T5	Tô màu gia đình bé (Đề tài)	Dán ngôi nhà (Mẫu) (MT78)	Xé dán hoa tặng cô ngày 20-11 (đề tài)	Stem) Làm khung ảnh đứng được	
	Vận động	Vận động	Vận động	Vận động	
T6	VĐCB: Đi theo đường đích đặc TCVĐ: Mèo và chim sẻ	- Bò chui qua cổng TCVĐ: Cáo ơi ngủ à	- Chạy theo hướng thẳng 15m TCVĐ: Tung bắt bóng với cô (MT3)	- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay - TCVĐ: “Truyền bóng”	
Hoạt động ngoài trời	<p>* Tuần 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng dao "Công cha nghĩa mẹ", TC: Lộn cầu vồng, Chơi theo ý thích. -Rèn kĩ năng tung bắt bóng (Phòng thể chất) - Trò chuyện về nghề nghiệp của bố mẹ bé. TC: Cáo và Thỏ (khu 5), chơi tự do. -Trò chuyện về ngôi nhà của bé, TC; Rồng rấn lên mây, chơi tự chọn. -Lao động vệ sinh nhặt lá cây, , chơi theo ý thích <p>* Tuần 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho trẻ vẽ bài nhà của tôi,TC Tìm về đúng nhà ,Chơi tự do - Trò chuyện những đồ dùng gia đình bé có TC: Tung bắt bóng (khu 3) chơi tự chọn - Trò chuyện về những đồ dùng trong gia đình, TC: Đó là đồ vật gì, chơi theo ý thích. 				

	<p>- VĐ bài hát "Gia đình gấu", TC: bé đọc đồng dao , chơi theo ý thích.</p> <p>- Lao động vệ sinh sân trường, chơi tự do.</p> <p>* Tuần 3</p> <p>-Tập đi xe đạp (khu2) chơi tự do</p> <p>Trò chuyện về ngày 20-11, TC: Cá sấu lên bờ , chơi tự do.</p> <p>-Rèn kĩ năng đi tất Phòng motessori, chơi tự chọn.</p> <p>- Hát bài hát "bông hồng tặng mẹ tặng cô", TC: Ai nhanh nhất , chơi tự chọn.</p> <p>- Thăm quan vườn rau của trường, TC: Mèo đuổi chuột, chơi theo ý thích. (khu 4)</p> <p>* Tuần 4</p> <p>- Vẽ phân ra sân hình cái bát, TC: Bé tìm đồ chơi, chơi tự chọn.</p> <p>Trò chuyện về các đồ dùng sử dụng điện, , chơi tự chọn.</p> <p>Quan sát thời tiết hôm nay thế nào? TC: Chuyển bóng qua đầu, chơi tự do.</p> <p>VĐ Bài đồ dùng bé yêu TC: Bịt mắt đá bóng. Chơi khu 1 (Văn hóa dân gian)</p> <p>Lao động vệ sinh nhặt lá cây, chơi khu 1, chơi theo ý thích.</p>	
<p>Hoạt động chơi góc</p>	<p>* Góc xây dựng : Xây dựng sân khấu biểu diễn chào mừng ngày 20/11 (T 3), Xếp nhà cao tầng (T1,2,) góc trọng tâm</p> <p>* Góc phân vai:</p> <p>- nấu ăn : Nấu ăn những món ăn ở nhà ,nấu những món ăn ở trường</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - bán hàng :bán hàng bán bưu thiếp ,bán hoa... (T3) * Góc học tập : <ul style="list-style-type: none"> -Toán :Trẻ chấp ghép các mảnh ghép tạo thành ngôi nhà ,so sánh,khoanh ,tô màu ,chọn vào đồ vật có kích thước khác nhau - khám phá: Cho trẻ xem tranh ảnh về ngôi nhà, các đồ dùng gia đình ,cho trẻ làm thành sách theo chủ đề * Góc văn học: đọc thơ và kể truyện trong chủ đề. * Góc nghệ thuật : <ul style="list-style-type: none"> - Tạo hình : Trang trí khung ảnh, trang trí bưu thiếp, dán, vẽ ,tô màu ngôi nhà,đồ dùng gia đình. - âm nhạc: Hát và vận động những bài hát về gia đình,thầy cô. - Steam: Làm bàn đứng được. 	
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	<ul style="list-style-type: none"> * Giờ ăn <ul style="list-style-type: none"> - Cô chuẩn bị : bàn,ghế,cho giờ ăn trưa và bữa chiều,rèn các thói quen hành vi văn minh trong ăn uống,biết mời cô ,mời bạn: khi ăn không nói chuyện, rửa tay lau mặt, trước khi ăn uống nước sau khi ăn, nhặt cơm rơi vãi vào gầu,hướng dẫn trẻ cách bê ghế vào bàn đúng cách - Giờ ngủ: Hướng dẫn trẻ lấy gối vào vị trí nằm ,quan sát ,bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ ngủ. * Vệ sinh <ul style="list-style-type: none"> - Cho trẻ thực hành và làm quen, thực hành cách tập rửa tay bằng xà phòng,rửa mặt trước và sau khi ăn xong - Thu dọn đồ dùng ,vệ sinh lớp sau khi trẻ ăn xong . - Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. * Vận động sau ngủ dạy:VD nhẹ nhàng theo nhạc 	
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none"> * Tuần 1 <ul style="list-style-type: none"> -Cho trẻ làm trong vở LQCV ,TC Bé chỉ nhanh vị trí theo yêu cầu ,Rèn kĩ năng nói đủ câu (MT35) 	<u>MT35,</u> <u>MT38</u>

-Trò chuyện về địa chỉ gia đình bé”,TC gia đình ngăn nắp, Rèn kĩ năng bê cát ghé
(MT38)

-Làm trong vở LQVT t 18,nhảy bài nhà mình rất vui, TC: đua thuyền.

-Xem hình ảnh các loại nước có ga hại cho sức khỏe, TC: Sờ và đoán hình, Rèn kĩ năng rửa mặt

Nêu gương cuối tuần, lao động vệ sinh lớp đồ dùng đồ chơi

* Tuần 2

-Cho trẻ xem hình ảnh về đồ dùng trong gia đình bé,TC:Đó là đồ vật gì? Rèn kĩ năng cất đồ chơi đúng nơi quy định

- Kể lại chuyện "Một bó hóa tươi thắm", TC: Vòng tròn âm thanh,Rèn kĩ năng đi ,đứng

- Cho trẻ VĐ bài nhà của tôi, hướng dẫn trẻ Xử lý tình huống khẩn cấp: đau chân, chảy máu

-Phân nhóm đồ dùng theo công dụng, Bài tập:Nhận biết đồ vật có thể gây nguy hiểm cho bé (Tr 5) vở làm quen với toán

- Làm bài trong vở LQCV T Nêu gương cuối tuần, lao động vệ sinh lớp đồ dùng đồ chơi.

* Tuần 3

-Trò chuyện ,Cho trẻ xem video về ngày 20 /11 ,TC Thi hái hoa, Rèn kĩ năng ho hắt hơi

	<p>-Đọc diễn cảm bài thơ "Cô giáo của con, xem phim không đi theo và nhận quà từ người lạ.</p> <p>Stem Làm thiệp chúc mừng 20/11 từ nguyên liệu thiên nhiên,làm bài tập trong vở LQVT(Tr 20),</p> <p>-Làm trong vở LQCV T TC Tung bắt bóng với cô,Rèn kĩ năng đi,đứng</p> <p>-Hoạt động trải nghiệm tế ngô, nêu gương cuối tuần, lao động vệ sinh lớp đồ dùng đồ chơi.</p> <p>* Tuần 4</p> <p>-Tìm hiểu về một số đồ dùng sử dụng điện, TC: Gạch bỏ đồ dùng nguy hiểm, TC: Ai nhanh nhất</p> <p>- Làm bài tập trong vở LQCV(Tr), Vẽ hình theo nét đứt, TC: Hãy nói không, đồ vật ở phía nào</p> <p>-Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng, TCHT: Bài tập giấy: Nên hay không nên, an toàn và không an toàn</p> <p>Rèn kĩ năng hát to,nhỏ theo yêu cầu (Phòng AN)</p> <p>-Tổ chức sinh nhật t 11 cho trẻ,Nêu gương cuối tuần, lao động vệ sinh lớp đồ dùng đồ chơi.</p>			
Chủ đề - Sự kiện	Các thành viên trong gia đình bé	Đồ dùng trong gia đình bé	Ngày nhà giáo Việt Nam	Đồ dùng sử dụng điện